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รมว.ศึกษาธิการ เผย ปลัด ศธ.รายงานข้อมูลตรวจระบบ Moenet ศธ.มีบริษัททวงเงิน 60
ล้านบาททั้งที่ไม่ได้มีสัญญาเช่าซื้อสัญญาณ เตรียมตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงการใช้งานอินเตอร์ระบบ
Moenet ของศธ.หลังพบความไม่ชอบมาพากล

วันนี้ (28 ก.พ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
ในเร็วๆนี้ตนเตรียมจะตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง กรณีการใช้งานอินเตอร์ของระบบ Moenet
ในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดศธ.รวบรวมองค์ประกอบของคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงว่าจะมีบุคคลใดบ้าง
โดยเบื้องต้นจะมีตัวแทนจากองค์กรหลักของศธ.ในแท่งต่างๆ
และมีประธานคณะกรรมการฯมาจากสำนักงานปลัดศธ.ที่รู้เรื่องนี้
ทั้งนี้คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจะเข้าไปตรวจสอบที่มาที่ไปของการดำเนินการอินเตอร์เน็ตระบบ
Moenet ว่ามีความไม่ชอบมาพากลในจุดใดหรือไม่
อีกทั้งหากคณะกรรมการสืบฯพบมีมูลความผิดปกติเกิดขึ้นก็จะแจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชา
ติ (ป.ป.ช.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้ามาร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วย

“เรื่องนี้ต้องสอบถามนายการุณ
เพราะนายการุณได้รายงานให้ผมทราบว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งมาทวงเงินค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตระบบ
Moenet จำนวน 60 ล้านบาท แต่นายการุณไม่จ่าย
เพราะไม่มีสัญญาการเช่าซื้อสัญญาณโครงข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบ Moenet
ดังนั้นเมื่อเรื่องเดินหน้ามาถึงจุดนี้เราต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันการใช้งานระบบ Moenet
ที่ผ่านมาก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ สัญญาณอินเตอร์เน็ตติดๆดับ
และสาเหตุใดที่ผ่านมาถึงไม่มีการตรวจสอบในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เลย” รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า
อย่างไรก็ตามขณะนี้ ศธ.ได้มีการปฎิรูประบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนกว่า 37,000 แห่ง โดยใช้เครือข่ายของ UniNet
แล้ว อีกทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) อี
โดยดีอีได้ให้ความร่วมมือช่วยวางสายไฟเบอร์ออฟติคขยายจากหมู่บ้านให้มาถึงหน้าประตูโรงเรียนฟรีทั้งหมด
ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้ศธ.ประหยัดงบประมาณไปได้มาก

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

“ธีระเกียรต”ิ ตั้ง กก.สืบโครงข่าย Moenet
จ่อดึง ป.ป.ช.-ดีเอสไอร่วมสอบ งงมีบริษัทเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตรวจสอบการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด ศธ.
และได้สั่งยกเลิกการใช้งานอินเตอร์เน็ตในระบบ Moenet ที่มีปัญหาในการใช้งาน
เพื่อลดความซ้ำซ้อนและให้โอกาสสถานศึกษาเลือกเครือข่ายผู้ให้บริการเองนั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนกำลังพิจารณาตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง
กรณีการใช้งานอินเตอร์เน็ตโครงข่าย Moenet ของ ศธ. ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด
ศธ. รวบรวมองค์ประกอบของคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงว่าจะมีบุคคลใดบ้าง
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โดยเบื้องต้นจะมีตัวแทนจากองค์กรหลักของ ศธ. ร่วมเป็นกรรมการ ประธานมาจากสำนักงานปลัด
ศธ.ที่ทราบเรื่องนี้ คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงจะเข้าไปตรวจสอบที่มาที่ไปการดำเนินการอินเตอร์เน็ตโครงข่าย
Moenet ของ ศธ.ว่ามีความไม่ชอบมาพากลในจุดใดหรือไม่
หากคณะกรรมการสืบฯพบว่ามีมูลความผิดปกติก็จะแจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วย

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ได้รับรายงานจากนายการุณว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งที่เข้ามาทำโครงการ Moenet
ส่งหนังสือมาทวงเงินค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตโครงข่าย Moenet จำนวน 60 ล้านบาท
แต่นายการุณไม่จ่ายให้เนื่องจากไม่มีสัญญาการเช่าซื้อสัญญาณ
ดังนั้นเมื่อเรื่องเดินหน้ามาถึงจุดนี้เราต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะเดียวกัน การใช้งานระบบ Moenet
ที่ผ่านมาก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ สัญญาณอินเตอร์เน็ตติดๆดับๆ
และที่ผ่านมามีการจ่ายเงินแต่ไม่มีการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นเลย อย่างไรก็ตามขณะนี้
ศธ.ได้มีการปฏิรูประบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนกว่า 37,000 แห่ง โดยใช้เครือข่ายของ UniNet แล้ว
อีกทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
จะช่วยวางสายไฟเบอร์ออฟติกให้มาถึงหน้าประตูโรงเรียนฟรีทั้งหมด.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก ไทยรัฐ วันที่ 1 มีนาคม 2561
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